

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN YÊN MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *229* /CV-TĐB
V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử
tri từ trước Kỳ họp thứ 13 đến trước Kỳ họp
thứ 14 - HĐND tỉnh

Hà Giang, ngày *15* tháng *7* năm 2015

Kính gửi:

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Yên Minh;
- Thường trực: HĐND, UBND các xã huyện Yên Minh.

Tại kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011 - 2016, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước Kỳ họp thứ 13 đến trước Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị ứng cử huyện Yên Minh trích một số nội dung báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Yên Minh như sau:

1. Cử tri tổ 2 và tổ 5 thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo chủ đầu tư điều chỉnh, bổ sung lắp đặt đường ống nước cho các hộ dân tại tổ 2 và tổ 5 thị trấn Yên Minh vào dự án cấp nước sạch do Phần Lan tài trợ (dự án này được khảo sát thiết kế từ năm 2006), nên đối với những khu vực trước đây chưa có người dân sinh sống hoặc chưa mở đường qua thì không có thiết kế cấp nước, nay đường ống nước đi qua khu dân cư mới mà dân ở đây không được thụ hưởng;

Kiến nghị trên được UBND tỉnh trả lời như sau:

Năm 2013 tỉnh Hà Giang đã được đầu tư xây dựng Công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường tại thị trấn Tam Sơn và thị trấn Yên Minh với tổng nguồn vốn đầu tư 64,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của Chính phủ Phần Lan là 34,7 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 29,5 tỷ đồng. Theo đó, đối với huyện Yên Minh, tại thời điểm khảo sát dự án, có tổng số hơn 600 hộ gia đình thuộc diện được thụ hưởng của dự án. Đến nay, sau khi dự án được thi công lắp đặt hệ thống đường dẫn nước, còn hơn 400 hộ dân mới xây dựng nhà tại khu vực trung tâm thị trấn, không được thụ hưởng dự án, do nguồn kinh phí của dự án đã hết. Đề nghị UBND huyện Yên Minh tiếp tục quan tâm đầu tư cho các hộ dân chưa được sử dụng nước sạch tại thị trấn Yên Minh.

2. Cử tri xã xã Đông Minh, huyện Yên Minh; Bản Máy, Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì; xã Vô Diêm, huyện Bắc Quang; xã Tát Ngà, Pả Vi, huyện Mèo Vạc; xã Hương Sơn, huyện Quang Bình tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem xét

đầu tư xây dựng các công trình cầu: 02 cầu treo từ thôn Nà Nhuông sang thôn Nà Trò và cầu treo từ thôn Nà Trò sang thôn Nà Pà tại xã Đông Minh, huyện Yên Minh; cầu treo Vô Điểm - Quang Minh; cầu cứng qua suối Nàn Sín (huyện Xín Mần) sang xã Bản Phùng, thôn Bản Páng xã Bản Máy huyện Hoàng Su Phì; xây dựng cầu treo qua suối của xóm Tà Làng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc; xây dựng cầu treo vào thôn Sơn Thành, xã Hương Sơn, huyện Quang Bình;

Kiến nghị trên được UBND tỉnh trả lời như sau:

- Đối với việc đề nghị đầu tư xây dựng 02 cầu treo từ thôn Nà Nhuông sang thôn Nà Trò và cầu treo từ thôn Nà Trò sang thôn Nà Pà tại xã Đông Minh, huyện Yên Minh; cầu treo qua suối của xóm Tà Làng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc; xây dựng cầu treo vào thôn Sơn Thành, xã Hương Sơn, huyện Quang Bình; cầu cứng qua suối Nàn Sín (huyện Xín Mần) sang xã Bản Phùng, thôn Bản Páng xã Bản Máy huyện Hoàng Su Phì, đề nghị UBND các huyện rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Công trình cầu treo Quang Minh - Vô Điểm được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư tại công văn số 1175/UBND-CNGTXD ngày 25/04/2014. Công trình do UBND huyện Bắc Quang làm chủ đầu tư, đến nay đã lập xong hồ sơ báo cáo KTKT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và sẽ tiến hành xây dựng ngay khi được bố trí vốn.

3. Cử tri các xã: Bạch Đích, huyện Yên Minh; Pả Vi, huyện Mèo Vạc; xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ; xã Cốc Rế, Ngán Chiên, huyện Xín Mần đề nghị tỉnh mở mới đường từ xã Hương Sơn, huyện Quang Bình đi xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang; Đầu tư, nâng cấp, mở rộng, rải nhựa các tuyến đường: tuyến đường Quốc lộ 4C từ xã Pả Vi đi xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc; tuyến đường liên xã từ ngã ba Quốc lộ 4C đi mốc 358 xã Bạch Đích, huyện Yên Minh dài 15km; tuyến đường từ Trường Trung học phổ thông huyện Quản Bạ đi ngã 3 Thanh Long, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ; tuyến đường liên xã các xã phía đông huyện Xín Mần;

Kiến nghị trên được UBND tỉnh trả lời như sau:

- Tuyến đường từ Quốc lộ 4C đi xã Pả Vi và xã Xín Cái huyện Mèo Vạc, Công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 2/2014 hiện nay đang trong thời hạn bảo hành và hoàn thiện các thủ tục quyết toán công trình theo luật định.

- Tuyến đường Từ Km76QL4C đi Bạch Đích - Mốc 358 do Sở GTVT Quản lý được đầu tư xây dựng từ năm 2001, cải tạo nâng cấp, sửa chữa năm 2010 hiện nay tuyến đường đang khai thác sử dụng tốt đáp ứng nhu cầu vận tải trong khu

vực giai đoạn từ nay đến năm 2020 chưa có kế hoạch đầu tư nâng cấp cải tạo.

- Sớm thi công tuyến đường giao thông Vô Điểm – Kim Ngọc, Vô Điểm – Bằng Hành, Vô Điểm đi xã Yên Thuận huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang: Công trình Nâng cấp, rải nhựa Đường Kim Ngọc – Vô Điểm do UBND huyện Bắc Quang làm chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 18/08/2010 của UBND huyện Bắc Quang. Tổng giá trị dự toán được duyệt: 11,404 tỷ đồng, vốn đã bố trí là 6,480 tỷ đồng. Hiện nay đã hoàn thành mở nền, hệ thống thoát nước và rải nhựa được 01km đầu tuyến. Tổng số vốn đã thanh toán: 6,099 tỷ đồng (trong đó xây lắp là: 4,399 đồng; chi phí bồi thường: 1,7 tỷ đồng), dự kiến phần đầu hoàn thành trong năm 2015; Công trình đường Vô Điểm – Bằng Hành và Vô Điểm – Yên Thuận (Tuyên Quang) thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp đường từ xã Bằng Hành- xã Vô Điểm đi xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang do UBND huyện Bắc Quang làm chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 27/07/2009 của UBND huyện Bắc Quang. Tổng giá trị dự toán được duyệt: 25,617 tỷ đồng vốn đã bố trí là 200 triệu đồng. Tuy nhiên thực hiện theo tinh thần Nghị Quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính Phủ về cắt giảm đầu tư công, nên công trình tạm dừng thi công. Khi được Chính phủ bố trí vốn UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Tiến độ xây dựng các tuyến đường liên xã các xã phía đông huyện Xín Mần:

+ Tuyến đường từ TT xã Cốc Rế - Thu Tà tổng chiều dài 6,1km hiện nay đã xây dựng xong và đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng.

+ Tuyến đường từ TT xã Cốc Rế - Ngán Chiên tổng chiều dài 13km đã xây dựng xong 11km còn lại 02km đang tiếp tục thi công theo kế hoạch.

+ Tuyến đường từ km86 (đường BQ-XM) - TT xã Ngán Chiên - Trung Thịnh dài 16km đã xây dựng xong 10km còn 06km đang tổ chức thi công dự kiến hoàn thành vào quý IV/2015.

- Tuyến đường từ trường THPT Quán Bạ đến ngã 3 Thanh Long được UBND tỉnh đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2001, đến nay mặt đường đã xuống cấp nhiều đoạn và một số cống qua đường đã bị sập, gây cản trở giao thông. Hiện nay Ban Thường vụ Huyện ủy Quán Bạ đã có chủ trương tại Văn bản số 172-KL/HU, ngày 07/4/2015 về việc sửa chữa xây dựng lại một số cống bản qua đường đã bị sập, hổng để đảm bảo thoát nước ngang đường và nhân dân đi lại được thuận lợi.

- Công trình đường từ Lũng Thàng – Tân Tiến – Dìn Sán – Suối Vui, xã Tùng Vài, huyện Quán Bạ, do UBND tỉnh quyết định đầu tư tại Quyết định số 4676/QĐ-UBND, ngày 11/11/2009, quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày

27/7/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán xây dựng với giá trị dự toán duyệt là 60,393 tỷ đồng. Quy mô dài 8,427 km, nền đường rộng 5,0m +0,8m rãnh dọc; Công trình thoát nước + cầu bản L = 9m; nút giao hai đầu đường và hệ thống an toàn giao thông, nguồn vốn NSNN, đến nay khối lượng thi công đạt 59,705 tỷ đồng, vốn đã bố trí 40.522,325 triệu đồng, vốn còn thiếu 19.870,766 triệu đồng. Hiện nay đang dừng thi công vì không được bố trí vốn, trong thời gian tới khi bố trí được nguồn vốn sẽ tiếp tục thi công hoàn thành công trình.

4. Cử tri xã Sùng Thái, huyện Yên Minh đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét miễn thu lệ phí chứng thực được quy định tại Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 8/7/2009 quy định mức thu, miễn, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí chứng minh nhân dân; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp bản sao và lệ phí chứng thực cho nhân dân hiện đang sinh sống tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh;

Kiến nghị trên được UBND tỉnh trả lời như sau:

Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư Pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực có quy định về lệ phí chức thực: Đối tượng nộp lệ phí là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, nhưng tối đa không quá mức quy định tại điểm a, điểm b và điểm c - khoản II - Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP.

Như vậy, đối tượng thu lệ phí chứng thực là tất cả các tổ chức, cá nhân, không quy định miễn thu đối với trường hợp nào, nên đối tượng thu lệ phí chứng thực quy định tại Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 8/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh là đúng với quy định hiện hành của TW, cấp tỉnh không thể tự quy định các trường hợp miễn thu trái với quy định hiện hành của TW.

5. Cử tri xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh đề nghị tỉnh có chủ trương, cơ chế ràng buộc để doanh nghiệp khai thác mỏ Ăngtymon Mậu Duệ, tham gia đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại nơi đơn vị khai thác khoáng sản;

Kiến nghị trên được UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo Luật khoáng sản năm 2010, quy định: tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải có trách nhiệm: “Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của

pháp luật”. Tuy nhiên trong nghị định hướng dẫn luật khoáng sản chưa quy định cơ chế, chính sách cụ thể về quyền lợi của địa phương và người dân nơi có hoạt động khai thác khoáng sản và trách nhiệm cụ thể của tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản. Trong thời gian tới khi có chính sách cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai đến các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện theo quy định.

6. Cử tri xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh đề nghị thực hiện chi trả thù lao cho người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các tổ chức hội, theo NQ 59/2012/NQ- HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh;

Kiến nghị trên được UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngay sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND về chế độ thù lao đối với cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo các huyện, thành phố có nguồn kinh phí chi trả kịp thời chế độ thù lao cho cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo tại các tổ chức hội, UBND tỉnh đã giao kinh phí chi trả chế độ thù lao trong dự toán đầu năm cho các huyện, thành phố (theo số đối tượng các huyện, thành phố đã báo cáo và đủ điều kiện được hưởng chính sách).

Đồng thời tại văn bản số 4611-CV/TU ngày 24/11/2014 của Tỉnh ủy, trích Kết luận số 325-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về Hội quần chúng đã thống nhất chủ trương: “Giữ nguyên hiện trạng về: mô hình tổ chức, số lượng, biên chế, kinh phí giao... đối với các hội đã được công nhận là hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh (tạm thời không xem xét công nhận mới để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá cụ thể)”. Như vậy, kể từ ngày 24/11/2014 (trước thời điểm tỉnh giao dự toán năm cho các huyện), không có thêm tổ chức hội có tính chất đặc thù được tỉnh cho phép thành lập mới. Do đó, nếu các chủ tịch, phó chủ tịch của các tổ chức hội ở xã Mậu Duệ - huyện Yên Minh là đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ thù lao, nhưng đến nay vẫn chưa được chi trả thù lao thì thuộc trách nhiệm của UBND huyện Yên Minh (nếu chưa giao dự toán kinh phí cho các xã) hoặc UBND các xã (nếu huyện đã giao dự toán cho ngân sách xã nhưng UBND cấp xã chưa kịp thời chi trả chế độ cho đối tượng).

Trường hợp những tổ chức hội mới thay đổi chủ tịch, phó chủ tịch hội, thuộc đối tượng được hưởng chế độ thù lao theo Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề nghị UBND các xã, thị trấn tổng hợp danh sách cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các tổ chức hội chưa được hưởng chế độ (đối tượng mới phát sinh ngoài đối tượng đã được giao dự toán đầu năm) và nhu cầu kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và trình UBND huyện cấp bổ sung kinh phí. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có

trách nhiệm tổng hợp số đối tượng và nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND của toàn huyện, trường hợp thiếu kinh phí so với dự toán tỉnh giao đầu năm đề nghị báo cáo về Sở Tài chính, để thẩm định trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí chi trả chế độ cho đối tượng.

7. Cử tri xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh bổ sung Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 về việc quy định chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo hướng quy định những chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các tổ chức đặc thù cấp xã (đã được công nhận) được hưởng chế độ thù lao từ ngân sách nhà nước;

Kiến nghị trên được UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND, ngày 14/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo hướng "Nguồn kinh phí chi trả thù lao đối với các tổ chức Hội đặc thù: Ngân sách cấp xã chi trả thù lao cho lãnh đạo chuyên trách các hội cấp xã". Tuy nhiên, ngày 20/10/2014, Bộ Nội vụ có văn bản số 4412/BNV-TCPCP về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Để có cơ sở xây dựng dự thảo Nghị quyết đúng quy định của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức, hoạt động quản lý hội trên địa bàn tỉnh, sau khi có Nghị định mới thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu xây dựng Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phù hợp.

Trên đây là kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị từ trước Kỳ họp thứ 13 đến trước Kỳ họp thứ 14 (Chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo đề nghị của cử tri huyện Yên Minh đã được UBND tỉnh báo cáo tại Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TTr. HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- UBMTTQVN tỉnh Hà Giang (thay báo cáo);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh Tổ huyện Yên Minh;
- LĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- LĐ, CV các Phòng CM; TTTT - Văn phòng;
- Lưu: VT + Tổ đại biểu.

(Chữ ký)

**TM. TỔ ĐẠI BIỂU
KT. TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ**



**Nguyễn Khánh Lâm
(Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh)**